



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แจ้งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดนำมาตราฐาน
สถานศึกษาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใช้เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ดำเนินการ ตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวม
หมวกนิรภัย นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมูลนิธิเมา
ไม่ขับ ได้ประชุมกำหนดมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมูลนิธิเมาไม่ขับรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรในประเทศไทยอยู่ในภาวะ
วิกฤตที่น่าห่วงใยอย่างยิ่ง ปัจจัยสำคัญเกิดจากการเมาแล้วขับและการซ้อนท้ายจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย
จากการสำรวจพบว่าปัจจุบันอัตราการสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มเด็กและเยาวชนมีเพียง ร้อยละ ๗ ขณะที่ผู้ใหญ่
อัตราการสวมหมวกนิรภัยอยู่ที่ ร้อยละ ๔๓ ส่งผลให้มีเด็กไทยอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง ๑๙ ปี เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุบนถนน จากการขี่หรือซ้อนท้ายจักรยานยนต์ ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ สูงถึง ๑๗,๖๓๔ ราย
หรือเฉลี่ยปีละ ๓,๕๒๖ ราย ดังนั้นเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการส่งเสริมการ
สวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่งถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) ทำกิจกรรมรณรงค์
และฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในการใช้รถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำให้กับ
ประชาชน ในพื้นที่โดยเฉพาะพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ใช้รถจักรยานยนต์รับ - ส่ง เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน และเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการใช้รถจักรยานยนต์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวม
หมวกนิรภัยและกำหนดมาตรการให้ผู้ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง โดยอาจ
บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสาและอาสาสมัครหรือประสานความร่วมมือหรือ
ขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในลักษณะทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

๒. กำหนดพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือให้พ่อแม่ ผู้ปกครองที่มารับ - ส่งเด็กปฐมวัย ด้วยรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกคน โดยอาจทำเป็นบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นข้อผูกพันที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง และให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำประกาศกำหนดให้บริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ติดไว้ด้านหน้าประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือที่เห็นเด่นชัด และให้มีมาตรการบังคับใช้อย่างจริงจัง และหากมีการฝ่าฝืนอาจกำหนดมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความเหมาะสม

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการ “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ” ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็ก ปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย และ “มาตรฐานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน” เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้ที่มี วินัยจราจรการใช้รถยนต์เด็กทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายอุตร คณาจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง